



5 ปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตราสัญลักษณ์

ความหมาย

- มหาวิทยาลัยได้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาประดับไว้บนตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องหมายแห่ง ความจงรักภักดีของประชาชน บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งมวล

- สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8

โจงอีกด้วย และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการรณรงค์ เพื่อให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย จนกระทั่งต้นปี 2537 ได้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการหารูปแบบวิธีดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งสรุปได้ในขณะนั้นว่าน่าจะมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้นถึงแม้จะมีแรงสนับสนุนจากหลายฝ่ายก็ตาม

เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 คณะกรรมการรณรงค์จัดตั้งมหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยราชการจังหวัดเชียงราย ได้ประชุมปรึกษาหารือและเห็นพ้องต้องกันว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายที่ทรงใช้เป็นสถานที่สร้างพระตำหนักและทรงริเริ่ม โครงการพัฒนา คอยคุงขึ้น ซึ่งนำความเจริญรุ่งเรืองมาซึ่งจังหวัดเชียงราย และประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ฉะนั้นเพื่อแสดงความ

สังคมในสมัยที่ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540 มอบให้ทบวงมหาวิทยาลัยจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ โดยไม่ยกฐานะสถาบันราชภัฏเชียงรายเป็นมหาวิทยาลัย ดังนั้นทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฉบับใหม่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540 เห็นชอบในหลักการตามร่างพระราชบัญญัติที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ แล้วส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจร่างและดำเนินการตามกระบวนการนิติบัญญัติต่อไปและแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งเพื่อดำเนินการต่างๆให้เรียบร้อยและเสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

สำหรับที่ดินที่ใช้ก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น คณะกรรมการจังหวัดเชียงรายได้จัดเตรียมไว้ 3 แห่ง คือ บริเวณคอยแง่ม อำเภอเมืองเชียงราย

สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงรายได้รณรงค์หาทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าทำถนนข้ามมหาวิทยาลัยและเพื่อชดเชยค่าที่ดินที่มีผู้ครอบครองอยู่ในบริเวณนั้นด้วย และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2541 ชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะ เป็นข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน โดยเฉพาะชาวบ้าน ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล ตำบลท่าสุด นับหมื่นคน ได้รวมกันนำมิด จอบ เสียม และเครื่องจักรมาบุกเบิกทางข้ามมหาวิทยาลัยในโอกาสวันสำคัญต่างๆหลายครั้ง การเตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยได้คืบหน้าเป็นลำดับ จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติ จัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 และรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการเตรียมการในเบื้องต้น ตั้งแ่ งบประมาณ 2539 และจัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างที่ทำการถาวร ณ บริเวณคอยแง่ม อำเภอเมือง เชียงราย ในปีงบประมาณ 2542 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ในปี 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ยังได้พระราชทานที่ดินบริเวณไร่่ม่อนดินแดง อำเภอแม่สรวย จังหวัด เชียงราย ประมาณ 700 ไร่ ให้มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง อีกแห่งด้วย